
 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์การน าเสนอข่าวของไทยพีบีเอส ภายใต้ข้อจ ากดัของกฎอยัการศึก 
และการรัฐประหาร” เป็นการศึกษาเพ่ือหาหลกัเกณฑ์ กระบวนการในการก าหนดอตัลกัษณ์การ
น าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตลักษณ์การน าเสนอข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎอัยการศึก และการรัฐประหาร  โดยผู้ วิจัย
ท าการศึกษาจากการคดัเลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อ้างอิงจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับการน าเสนอข่าว ตัง้แต่ช่วงหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึก 20 พฤษภาคม 2557 
ตอ่เน่ืองถึง ภาวะภายใต้กรอบการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 รวมทัง้สิน้ 20 ท่าน น ามาจ าแนก
และจดัระบบผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล 

 1. อตัลกัษณ์การน าเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ภายใต้ข้อจ ากดัของกฎอยัการศึก 
และการรัฐประหาร 
 จากการศึกษาพบว่าแหล่งข้อมูลมีความเข้าใจในอตัลกัษณ์ของไทยพีบีเอสท่ีตรงกนั คือ 
การเป็นส่ือสาธารณะ ท่ีมีนโยบายและวิสัยทัศน์เป็นไปตามเนือ้หาของพระราชบญัญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งท าให้ไทยพีบีเอสมีเปา้หมาย
และการน าเสนอแตกต่างจากสื่ออื่น โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวอย่างมีอิสระทางความคิด 
เน้นขับเคล่ือนสังคม เปิดพืน้ท่ีให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยไม่อยู่ภายใต้นายทุน หรือ
ภาครัฐ ดงัท่ี เชิดชาย มากบ ารุง ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการส านักข่าว ด้านการผลิต กล่าวว่า สิ่งท่ีเรียกว่า
เป็นอัตลักษณ์ท่ีไทยพีบีเอสมีและส่ือช่องอ่ืนไม่มี คือ การส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกนัของประชาชนในสงัคม เพ่ือสร้างสงัคมประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรม ท าให้ไทยพีบีเอสมี
ความกล้าหาญในการรายงานข่าวและเสนอประเด็นโต้เถียงเพ่ือสาธารณะ (เชิดชาย มากบ ารุง, 
สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) ด้าน สมุนา สวุรรณอ าภา อดีตผู้อ านวยการส านกัรับฟังและมีส่วนร่วม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ข้อมูลว่า วิสัยทัศน์ของไทยพีบีเอสคือการเป็นกระบอกเสียงของ
ประชาชน นโยบายท่ีท าให้ไทยพีบีเอสแตกต่างจากส่ืออ่ืน คือความเข้มงวดเร่ืองจริยธรรมในการ
น าเสนอ ไม่ใช่แคใ่นหน้าจอ แตย่งัรวมถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น ภาพ เนือ้หา กระบวนการท างาน 
และการให้ข้อมูล ยิ่งไปกว่านัน้คือความถูกต้องแม่นย า และระมัดระวัง (สุมนา สุวรรณอ าภา , 
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สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) ขณะเดียวกันไทยพีบีเอสก็มีกรอบการน าเสนอข่าวท่ีชดัเจน ภายใต้ 
Thai PBS’s Style Book ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ  และจริยธรรมเป็นตัวก าหนด ไม่ว่าจะใน
สถานการณ์ปกต ิหรือชว่งท่ีเกิดความขดัแย้ง  
 อย่างไรก็ตาม แม้ไทยพีบีเอสมีกรอบการท าหน้าท่ีส่ือสาธารณะท่ีชดัเจน มี  Thai PBS’s 
Style Book เป็นแนวทางการปฏิบตัิ หากแตใ่นช่วงกรณีศึกษาบางเนือ้หาต้องปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เน่ืองจากแนวปฏิบตัิไม่ได้ครอบคลุมถึงการท าหน้าท่ีภายใต้กฎหมายควบคุมพิเศษ 
ดงัท่ี สมชยั สวุรรณบรรณ อดีตผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ท่ีผ่านมาไทยพีบีเอส 
มีนโยบาย อตัลักษณ์ชดัเจน ใช้จริยธรรมส่ือเป็นตวัน า มีการเขียนสไตล์บุ๊คท่ีเช่ือถือได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าสมบูรณ์ครบร้อย ยังมีบางสิ่งท่ีไม่แน่น ยงัหลุด และแม้ประกาศจาก คสช. จะท า
ให้อตัลกัษณ์ของไทยพีบีเอสสญูหายไปกว่าคร่ึง แตก็่ยงัมีขอบเขตความสามารถท่ีท าให้ท างานได้
ระดบัหนึ่ง ก่อนค่อย ๆ ปรับให้ท างานได้เต็มท่ีภายใต้ข้อจ ากัด (สมชยั สุวรรณบรรณ , สมัภาษณ์, 
มกราคม 2558)  
 การปรับประยกุต์แนวทางการท างานยงัรวมไปถึงการน าประสบการณ์จากการท าหน้าท่ี
ส่ือในสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองในอดีตมาปรับใช้ ดงัท่ี สถาพร พงษ์พิพัฒน์วฒันา 
อดีตผู้ ส่ือข่าวภาคสนาม กล่าวว่า ย้อนกลบัไปเม่ือปี 2551 - 2553 มีเหตกุารณ์ความขดัแย้งหลายครัง้ 
ไทยพีบีเอสเรียนรู้มาเร่ือย ตัง้แต่ปี 2551 - 2553 ไทยพีบีเอสรายงานทุกอย่างท่ีเห็นเร็ว ตรง ไม่ตกข่าว 
จึงถูกกล่าวว่าเป็นกระบอกเสียงโดยไม่ตัง้ใจ ซึ่งหลังจากนัน้มีการถอดบทเรียน ทุกครัง้กอง
บรรณาธิการจะมีการพูดคุย วิเคราะห์ว่าหากเกิดเหตุการณ์ควรน าเสนอแบบไหน (สถาพร พงษ์
พิพฒัน์วฒันา, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557) ขณะท่ี ดวงทิพย์ เย่ียมภพ ผู้ ส่ือข่าวอาวโุส (สายทหาร) 
อธิบายว่า เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตก่่อนการรัฐประหาร มีการชมุนมุของกลุ่ม กปปส. และการชุมนุม
ของกลุ่มอ่ืนที่พฒันามาเร่ือย ๆ มีการคาดเดาและวิเคราะห์ว่าอาจจะน าไปสู่รัฐประหารได้ไหม 
มีการเตรียมตวัร่วมกับนกัข่าวท่ีรับผิดชอบ จนถึงในวนัท่ี 20 พฤษภาคม มีการประกาศกฎอยัการศึก 
กรอบการท างานค่อนข้างแคบลง ส่ือรู้ว่าไม่ปกติ จึงต้องเตรียมพร้อมมากขึน้ ท าเท่าท่ีได้ในภาวะ
การเมือง (ดวงทิพย์ เย่ียมภพ, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557)  
 ผลการศึกษายังพบว่า แม้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา 
สื่อถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอ แต่ไทยพีบีเอสยังคงยืนหยัดท าหน้าที่สื่อสาธารณะ 
โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีขัดแย้งได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันในช่วงท่ี
สถานการณ์วิกฤตส่ืออ่ืนไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ ไทยพีบีเอสก็ยงัยืนหยดัท าหน้าท่ีเพ่ือประชาชน 
ส่วนหนึ่งเพราะสามารถน าเสนอข่าวได้ทุกเวลา ยกผงัรายการปกติได้โดยไม่มีผลกระทบตามมา 
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ไม่ว่าจะเป็นช่วงท่ีสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมเข้าสู่ภาวะขดัแย้ง เกิดเหตกุารณ์โกลาหลเร่งด่วน 
หรือเหตุการณ์วนัรัฐประหารท่ีไทยพีบีเอสตดัสินใจออกอากาศ เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสาร เห็นได้จากท่ี วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี
เอส ฝ่ายรายการและพฒันาส่ือสาธารณะ กล่าวว่า ไทยพีบีเอสเป็นส่ือสาธารณะ ภารกิจหลกัคือ
ต้องรายงานข้อเท็จจริงสู่ประชาชนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แม้อยู่ในสถานการณ์คบัขัน ก็ต้อง
รายงานสิ่งท่ีเกิดขึน้ให้ประชาชนรับทราบ เป็นท่ีมาของการท่ีไทยพีบีเอสตดัสินใจออกอากาศผ่าน
ชอ่งทางยทูปูในวนัรัฐประหาร (วนัชยั ตนัตวิิทยาพิทกัษ์, สมัภาษณ์, มกราคม 2558)  
 แม้เป็นช่วงคับขัน แต่มีการคาดเดาเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนัน้ผู้ ก าหนดนโยบาย 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ จึงมีการพูดคยุ ประชุม วางแผนการท า
หน้าท่ีของไทยพีบีเอสไว้ โดยค านึงถึงบทบาทของไทยพีบีเอสเป็นส าคญั ดงัท่ี สพุจ จริงจิตร อดีต
รองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายข่าว ชีแ้จงว่า วนัท่ีเกิดรัฐประหาร ฝ่ายบริหารและ
กองบรรณาธิการมีการประชุม มีการยกประเด็นหน้าท่ีตามวตัถปุระสงค์และภารกิจของการก่อตัง้
ไทยพีบีเอสในฐานะส่ือสาธารณะขึน้มา ท่ีประชุมเห็นว่าหากไม่สามารถท าหน้าท่ีผ่านหน้าจอ
โทรทัศน์ได้ ยังมีช่องทางส่ือออนไลน์ ไทยพีบีเอสต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนผู้ เสียภาษี ซึ่งเป็น
เจ้าของสถานีรู้ว่า ไทยพีบีเอสต้องการท าหน้าท่ีจนถึงท่ีสุด (สุพจ จริงจิตร, สัมภาษณ์, ธันวาคม 
2557) ขณะท่ี ณัฐพงศ์ มัง่คัง่ อดีตโปรดิวเซอร์ข่าว เล่าว่า ตนเองและกองบรรณาธิการได้ประชุม
พดูคยุถึงจดุยืนของไทยพีบีเอสอีกครัง้ จนได้ข้อสรุปว่าไทยพีบีเอสต้องท าหน้าท่ีส่ือต่อ ให้ผู้ ส่ือข่าว 
และช่างภาพปฏิบตัหิน้าท่ีในภาคสนามตอ่ไป บนัทกึภาพไว้ แม้ไม่รู้จะได้ออกอากาศหรือไม ่เพราะ
ในเหตกุารณ์มีข่าวสารทัง้จริงและเท็จมากมายท่ีสร้างความสบัสน ไทยพีบีเอสจึงต้องน าเสนอข่าว 
แม้มีประกาศห้ามโทรทศัน์และวิทยเุสนอข่าว แตไ่ทยพีบีเอสยงัเหลือส่ือออนไลน์ (ณัฐพงศ์ มัง่คัง่, 
สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557)  
 แม้การท่ีไทยพีบีเอสให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีเพ่ือสะท้อนความจริงภายใต้
จริยธรรมวิชาชีพ โดยก าหนดสดัสว่นขา่วเน้นเนือ้หาสาระท่ีประชาชนควรรู้มากกว่าขา่วท่ีประชาชน
อยากรู้ อาจท าให้ผลงานไม่โดดเด่นในช่วงเวลาปกติ แต่จากเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่า ในภาวะ
วิกฤตไทยพีบีเอสมกัถกูพูดถึง ดงัท่ี ธาม เชือ้สถาปนศิริ อดีตนกัวิชาการ สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ 
กล่าวว่า ผลวิจัยจากผู้ ชมฟรีทีวีแสดงว่าความน่าเช่ือถือของไทยพีบีเอสในช่วงเหตุการณ์ปกต ิ
เท่ากับช่องสาม ช่องเจ็ด แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤต ความน่าเช่ือถือ และความถูกต้องตาม
จริยธรรมของไทยพีบีเอสกลบัมีมาก สะท้อนว่าประชาชนนึกถึงไทยพีบีเอส (ธาม เชือ้สถาปนศิริ, 
สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) ขณะเดียวกันความพยายามในการออกอากาศยงัแสดงถึงความกล้าหาญ
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ในการท าหน้าท่ี ดงัท่ี สพุจ จริงจิตร อดีตรองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายข่าว กล่าวว่า 
บุคลิกเฉพาะของไทยพีบีเอสมีอยู่ในตวัคนท างาน แม้จะไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรใน
สไตล์บุ๊ค แตล่กึ ๆ มีคนท่ีกล้าเส่ียงอยู่ในจิตส านกึ สงัเกตได้วา่พอเกิดวิกฤตสงูสดุถึงระดบัหนึง่ ไทย
พีบีเอสจะเตรียมตวัรับมือกับสถานการณ์เพ่ือลดทอนความเสียหาย (สุพจ จริงจิตร, สัมภาษณ์, 
ธันวาคม 2557) สอดคล้องกับข้อมูลจาก เชิดชาย มากบ ารุง ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการส านักข่าว 
ด้านการผลิต ท่ีระบวุ่า การท างานภายใต้สถานการณ์ดงักล่าวอาจยาก แตไ่ทยพีบีเอสได้ท าหน้าท่ี
ส่ือสาธารณะอย่างดีท่ีสุด ในช่วงท่ีส่ือทัง้หลายไม่สามารถส่งสารไปยังประชาชนได้ เพราะ
ประชาชนทุกคนยงัต้องการข่าวสาร ต้องการรับรู้ ความพยายามส่ือสารสิ่งท่ีเกิดขึน้ในบ้านเมือง 
แม้จะเป็นการเอาชีวิต เอาองค์กรเข้าไปเส่ียง แตน่ี่ถือเป็นบทบาทหนึ่งของส่ือสาธารณะ (เชิดชาย 
มากบ ารุง, สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) ตรงกบัท่ี วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ด าเนินรายการพิเศษ ทางออก
ประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงของการรัฐประหารถ้าไทยพีบีเอสไม่เสนอข่าว ค าว่าไทยพีบีเอสจะไม่มี
ความหมาย เพราะหลังยึดอ านาจ จอทีวีดับ การท่ีไทยพีบีเอสพยายามออกอากาศทางยูทูป 
ประมาณ 2 ชัว่โมง แม้เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แตใ่นแง่ของคนดไูด้ประโยชน์ การได้ท าหน้าท่ีจดัรายการ
ขณะนัน้จึงเป็นอีกความท้าทาย พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยพีบีเอสได้ท าหน้าท่ีทุกครัง้ในช่วงเวลาวิกฤต 
(วราวิทย์ ฉิมมณี, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557) 
 ผลจากการท าหน้าท่ีในชว่งเวลาดงักลา่วยงัถกูสะท้อนผา่นมมุมองของผู้ชม ดงัท่ี นิลลยา 
ตรีวรวฒัน์ กลา่ววา่ ช่วงท่ีสถานการณ์ทางการเมืองวุน่วาย ความต้องการด้านข่าวสารยิ่งมาก ช่วง
นัน้ไทยพีบีเอสท าหน้าท่ีโดยตลอด เห็นจากการรายงานข่าวสารท่ีเกาะติดและรอบด้าน กระทัง่วนัท่ี 
22 พฤษภาคม เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ส่ือถูกงดแพร่ภาพออกอากาศ จึงพยายามหาช่องทาง
ข่าวสารในทางออนไลน์ พบว่าไทยพีบีเอสก าลังออกอากาศทางยูทูป ถือเป็นช่องทางเดียวท่ี
สามารถติดตามข่าวได้ หากมองด้านความเป็นส่ือสาธารณะ ไทยพีบีเอสามารถน าเสนอขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้เยอะ และค่อนข้างครอบคลุม (นิลลยา ตรีวรวฒัน์ , สมัภาษณ์, 
พฤษภาคม 2561) สอดคล้องกับความเห็นของ สมยศ ดีมี ผู้ ชมที่ติดตามรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ท่ีว่า ขณะท่ีส่ืออ่ืนไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ ไทยพีบีเอสกลับ
กล้าน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือสาธารณะ เพ่ือสังคม จึงท าให้เห็นความแตกต่างท่ี
ชดัเจน (สมยศ ดีมี, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2561)  
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 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ในการน าเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ภายใต้
ข้อจ ากดัของกฎอยัการศกึ และการรัฐประหาร 
 จากการสมัภาษณ์แหล่งข้อมลูพบวา่ วิธีปฏิบตัิ รูปแบบและขัน้ตอนการน าเสนอข่าวของ
ไทยพีบีเอส เป็นไปตามเจตนารมย์ของการก่อตัง้ส่ือสาธารณะ มีพระราชบญัญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นกรอบแนวทางส าหรับการท างาน 
ทัง้ในช่วงเวลาปกติ ภาวะวิกฤต และในช่วงความขดัแย้ง มีกรรมการนโยบายท าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้
นโยบาย ติดตาม และประเมินผล ส่งต่อนโยบายให้กับกรรมการบริหาร คือ ผู้ อ านวยการสถานี 
และผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ น าไปพูดคยุ ประชุมหารือ เพ่ือวางแผนการท างาน ไม่เว้นแม้กระทั่ง
ในช่วงกรณีศึกษา ดงัท่ี ผศ.ดร.จมุพล พูลภัทรชีวิน อดีตคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พูดถึงหลกัการเบือ้งต้นว่า ไทยพีบีเอสต้องยึดหลกั
ของส่ือสาธารณะ มีการเปิด พรบ. สสท. เป็นฐาน ยึดเป็นหลัก และพยายามระแวดระวัง 
โดยเฉพาะขา่วท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ค าสัง่ของคณะปฏิวตั ิซึง่ คสช. อาจน ามาใช้จดัการการท างาน
ของไทยพีบีเอสได้ หลงัการพดูคยุจึงมีการมอบหมายนโยบายไป และแม้ไทยพีบีเอสยงัยืนหยดัท า
หน้าท่ี แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเนือ้หาของทางคณะปฏิวตัิ เพราะก่อน
หน้านีไ้ทยพีบีเอสเคยถกูตกัเตือนในแง่ของการน าเสนอเนือ้หาบางรายการ เป็นจดุเร่ิมต้นท าให้ไทย
พีบีเอสถูกจบัตาถึงสมดลุและความเป็นกลาง ฉะนัน้ในช่วงเวลาท่ีการเมืองวุ่นวาย มีการแบ่งฝัก
แบง่ฝ่าย จึงจ าเป็นต้องละเอียดรอบคอบ ก าชบัให้พนกังานระมดัระวงัมากขึน้ (ผศ.ดร.จมุพล พูล
ภทัรชีวิน, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2561) ความเห็นดงักล่าวตา่งกบัของ สมชยั สวุรรณบรรณ อดีต
ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ท่ีกล่าวว่า ตัง้แตมี่การออกประกาศค าสัง่ของ คสช. ความ
เป็นส่ือมวลชนทัง้หมดไม่สามารถด าเนินการได้เต็มท่ี ทุกส่ือท างานได้แค่ตามขอบเขตภายใต้กฎ
อยัการศึก ไม่มีรัฐธรรมนูญท่ีค า้จุนและรับรองสิทธิเสรีภาพส่ือ ไทยพีบีเอสเป็นส่ือสาธารณะแต่
กลับท างานได้แบบคล าไปเร่ือย ต้องจ ากัดตวัเองว่า ยืดได้แค่ไหน ชนได้แค่ไหน พยายามแสดง
ความเป็นมืออาชีพให้ได้มากท่ีสดุ ประกาศของคสช. เก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของส่ือโดยตรง จึงเป็น
อุปสรรคมาก ขดักับวิสัยทัศน์และหลักจริยธรรมของไทยพีบีเอสในเร่ืองการน าเสนออย่างสมดุล 
(สมชยั สวุรรณบรรณ, สมัภาษณ์, มกราคม 2558) 
 นอกจากกรอบนโยบายตาม พรบ.สสท. ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่อตัลกัษณ์การน าเสนอข่าวของ
ไทยพีบีเอสยงัเก่ียวข้องโดยตรงกบัระบบการท างาน เน่ืองจากทกุกระบวนการต้องผ่านการประชมุ
พูดคยุ หาข้อสรุป และวางแผน ดงัท่ี คณิศ บุณยพานิช อดีตบรรณาธิการกลุ่มข่าวสถานการณ์ 
ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาดงักล่าวไทยพีบีเอสวางแผนการท างานไว้หลายแบบ แน่นอนประสบการณ์
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สอนว่า เม่ือมีการยึดอ านาจ เปล่ียนแปลงหรือรัฐประหาร ส่ือเป็นท่ีแรกซึ่งจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ
ประกาศของคณะรัฐประหาร คณะปฏิวัติต้องยึดส่ือทุกช่อง แต่ด้วยความเป็นส่ือต้องพยายามท า
หน้าท่ี ด้านระบบการออกอากาศ หากถกูปิดยงัมีระบบส่ือสารออนไลน์ท่ีสามารถออกอากาศสดได้
ตามปกติ (คณิศ บุณยพานิช, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2557) เป็นไปตามข้อมูลของ พลเอก ดรัณ 
ยุทธวงษ์สุข ผู้ ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีว่า ในช่วงกรอบของการ
รัฐประหารอยูใ่นภาวะท่ีไม่ปกติ คสช. มีอ านาจ ต้องเข้าใจวา่เม่ือเกิดการรัฐประหารรัฐธรรมนญูถกู
ฉีกทิง้ ไม่ได้ปกครองโดยกฎหมาย แต่ปกครองโดยค าสัง่คณะปฏิวตัิ ค าสัง่หรือประกาศของ คสช. 
ถือเป็นกฎหมาย แม้แต่ศาลก็ยงัเอาไปตดัสินว่าจะขัดค าสั่งคณะปฏิวตัิไม่ได้ 4 ปีท่ีผ่านมาจึงยัง
ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ เพราะแม้จะมีรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ก็เป็นแค่รัฐธรรมนูญชั่วคราว และยังมี
มาตรา 44 สิ่งเหล่านีส้่งผลแน่นอนตอ่การท าหน้าท่ีของส่ือ เพราะท าได้ไม่เต็มท่ี ส่ือถกูบงัคบัให้ท า
ตาม ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถคัดค้านได้ เพราะเหมือนปืนจ่ออยู่บนหัว การต่อต้านเรียกร้องอาจ
กลายเป็นยยุงปลุกป่ัน ท าให้ คสช. เล่นงานได้ แตเ่หตกุารณ์นีไ้ม่ใช่ครัง้แรก ส่ือมีประสบการณ์มา
ก่อนย่อมต้องรู้วา่จะต้องเกิดการควบคมุ ฉะนัน้ส่ือควรพร้อมกว่านี ้โดยหากคดิจะท าหน้าท่ีตอ่ต้อง
หาช่องทาง หาสถานท่ีออกอากาศช่องทางอ่ืน ส่วนตัวเข้าใจว่าการท างานของส่ือต้องเจอกับ
ข้อจ ากดั เหตกุารณ์ครัง้นีไ้ทยพีบีเอสถือว่าท าหน้าท่ีส่ือได้ดี ไม่รับลกูเหมือนท่ีส่ือกระแสหลกัอ่ืน ๆ ท า 
แตพ่ยายามหาทางท าหน้าท่ีออกอากาศ โดยอาศยัช่องทางอ่ืน แสดงให้เห็นว่าการออกอากาศทาง
ออนไลน์เป็นอีกวิธีท่ีดี เพราะส่ือออนไลน์ควบคุมได้ยาก มีช่องทางเยอะ ซึ่งวิธีการแบบนีย้ัง
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ชมได้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย ส่วนเนือ้หา
การสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่ีมาให้ความเห็นถือว่าเป็นเร่ืองปกติ เพียงแต่ขาดความสมดุลของ
แหล่งข่าว ในความเป็นจริงทหารท่ีเข้าควบคุมสามารถสั่งให้หยุดออกอากาศได้ทันที แต่ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อาจจะตัดสินใจปิดตาข้างหนึ่ง เพ่ือให้ส่ือน าเสนอสถานการณ์ จนเม่ือ
ผู้บงัคบับญัชาเร่งรัดจึงคอ่ยท าตามค าสัง่เด็ดขาด ฉะนัน้ส่ือเองต้องมีสปิริต มีจรรยาบรรณในการ
ตดัสินใจ รู้หน้าท่ี รู้สถานะของตวัเองว่าอยู่ตรงไหน แต่ต้องไม่เกินลิมิตท่ีจะรับได้ (พลเอก ดรัณ 
ยทุธวงษ์สขุ, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2561) จากข้อมลูแสดงให้เห็นว่า แหล่งข้อมูลทกุคนเห็นด้วย
กบัการตดัสินใจยืนหยดัท าหน้าท่ีส่ือในวนัรัฐประหาร ผ่านช่องทางยูทูป แต่ขณะเดียกวนัก็ต าหนิ
เนือ้หาในบางชว่งบางตอน 
 การตดัสินใจออกอากาศทางยูทูปท่ามกลางค าสัง่ห้ามของ คสช. ครัง้นี ้ยงัมีการพูดถึง
กระแสจากบุคคลหลายกลุ่ม หนึ่งในนัน้รวมถึงผู้ ปฏิบัติงาน เน่ืองจากการประชุมหารือและ
ตดัสินใจยงัไมค่รอบคลมุถึงผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีทกุฝ่าย และไมมี่การแจ้งให้ทราบถึงแผนการ เห็นได้จาก
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ท่ี กนกพร ประสิทธ์ิผล ผู้อ านวยการศนูย์พฒันาส่ือใหม่ กล่าวว่า แม้จะมีหน้าท่ีหลกัคือ ท าหน้าท่ี
เช่ือมโยง ควบคมุการออกอากาศทางยทูปู แตก่ารตดัสินใจเป็นวิจารณญาณของกองบรรณาธิการ 
แม้ทราบว่ามีการวางแผนส ารองรองรับการออกอากาศ แตไ่ม่เคยทราบว่าจะมีการออกอากาศทาง
ยทููปในช่วงเวลาดงักล่าว รวมถึงไม่รู้ผงัและเนือ้หาของรายการ เป็นเพียงการท าหน้าท่ีตามค าสัง่
หน้างาน (กนกพร ประสิทธ์ิผล , มีนาคม 2558) เช่นเดียวกับท่ี กิตติ นุ้ ยเฟ่ืองฟู  เจ้าหน้าท่ี
ออกอากาศ ส านกัโทรทศัน์และวิทย ุกลา่วว่า โดยปกติการท าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีออกอากาศคือดู
ความเรียบร้อยของหน้าจอ ไม่ให้จอด า กรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลง เปล่ียนผังการออกอากาศ 
จะมีค าสัง่จากผู้บงัคบับญัชา เจ้าหน้าท่ีออกอากาศไม่มีสิทธ์ิตดัสินใจ ยกเว้นในกรณีท่ีต้องแก้ไข
สถานการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งในช่วงท่ีมีการประกาศกฎอัยการศึก เร่ิมมีทหารเข้ามา
ควบคมุความเรียบร้อยของหน้าจอ เม่ือทาง คสช. มีการออกประกาศ เจ้าหน้าท่ีออกอากาศต้องตดั
เข้าสญัญาณของทาง คสช. แตเ่หตกุารณ์ในวนัรัฐประหารไม่มีการบอกแผนการ ตนเองท าได้เพียง
รอค าสัง่จากผู้ ใหญ่ จนเม่ือมีการตดัสญัญาณการออกอากาศทางหน้าจอแล้ว แต่อีกด้านกลับมี
การออกอากาศทางยทูปู เห็นได้ชดัว่าปัญหาอยู่ท่ีการส่ือสาร เม่ือสอบถามไปทางผู้ ใหญ่ของไทยพี
บีเอสกลบัเงียบ เส่ียงมาก ตอ่เจ้าหน้าท่ีหน้างาน เพราะทางทหารเร่ิมไม่พอใจ เหตกุารณ์นีแ้สดงให้
เห็นว่าควรมีการแจ้งท าความเข้าใจร่วมกัน ต้องมีค าสั่งชัดเจน มองดูแล้วเหมือนมีการซ้อม
เตรียมพร้อม แต่คนหน้างานกลับไม่รู้ และไม่มีใครมารับผิดชอบ (กิตติ นุ้ ยเฟ่ืองฟู , สัมภาษณ์, 
ธนัวาคม 2557) 
 จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นอกจากความกดดนัจากค าสัง่ของ คสช. ท่ีห้ามส่ือทีวี
แพร่ภาพออกอากาศ การท างานในช่วงเวลาดงักลา่วยงัมีข้อผิดพลาดมาก สว่นหนึง่มาจากปัญหา
ด้านการส่ือสารท่ีส่งผลโดยตรงต่อการท าหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ อยู่เบือ้งหลังก าร
ออกอากาศ หรือผู้ ส่ือข่าวภาคสนามท่ีไม่รู้ถึงสถานการณ์ออกอากาศภายใน ไม่เว้นแม้แตพ่นกังาน
ภายในองค์กรท่ีแม้จะไมไ่ด้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการออกอากาศ แตก่งัวลไม่น้อยกบัการตดัสินใจของ
กองบรรณาธิการข่าว ขณะท่ีข้อมลูอีกด้านระบวุ่า ความผิดพลาดเกิดจากเนือ้หาการน าเสนอท่ีสุ่ม
เส่ียงในช่วงท้ายรายการท่ีมีการสัมภาษณ์ความเห็นของนักวิชาการ ไทยพีบีเอสจึงเร่ิมถูกกดดนั
หนักจากทหารในพืน้ท่ีให้ยุติการออกอากาศทันที ดงัท่ี วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ด าเนินรายการพิเศษ 
ทางออกประเทศไทย ชีแ้จงว่า วนัท่ีเกิดรัฐประหาร ชัว่โมงนัน้ทุกคนแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลย 
ทีมข่าวข้างนอกมีข้อมูลแค่ส่วนหนึ่ง ผู้ด าเนินรายการต้องเปิดข้อมลูออนไลน์ หยิบข้อมูลเหล่านัน้
มารายงานอีกที มีความกดดนัพอสมควร เพราะบางข้อมูลเช็คความถกูต้องไม่ได้  ท่ีส าคญัคือการ
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สมัภาษณ์สดนกัวิชาการไม่สามารถควบคมุเนือ้หาการออกอากาศได้ เป็นการท างานภายใต้ภาวะ
ความความกดดนั (วราวิทย์ ฉิมมณี, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557)  
 สิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากนัน้คือกระแสท่ีถาโถมเข้ามามาก ทัง้ในแง่ลบและแง่บวก ในมมุมอง
ของ ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน อดีตคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลายครัง้ท่ีการท างานมักมีความผิดพลาด หรือปัญหาไม่
คาดคิด ผู้ชมรับรู้ตีความคนละแบบ ยิ่งในชว่งท่ีสถานการณ์วิกฤต ขดัแย้ง แบง่ฝักแบง่ฝ่าย การรับรู้
ของแตล่ะฝ่ายตอ่พฤติกรรมการท างานของส่ือย่อมถกูตีความตา่งกนั ชว่งดงักลา่วไทยพีบีเอสได้รับ
เสียงต าหนิจากทุกฝ่ายว่าล าเอียง แสดงให้เห็นว่าไทยพีบีเอสพูดถึงทุกฝ่าย มีความเป็นกลาง
ระดบัหนึ่ง จนมีการพดูติดตลกว่า บทพิสจูน์ความเป็นกลางก็คือการท่ีไทยพีบีเอสถกูโจมตีจากทกุฝ่าย 
แม้ความเป็นจริงไม่ควรจะเป็นแบบนัน้ อย่างไรก็ตามในการท าหน้าท่ีก็ยงัมีข้อผิดพลาด ทัง้ความ
ไม่ชัดเจน และขาดการวางแผน เห็นได้ชดัจากการน าเสนอช่วงท่ีรายการเข้าสดในวนัรัฐประหาร 
เกิดปัญหาท่ีไม่สามารถควบคมุได้ แม้ไม่ตัง้ใจแต่ผลก็ท าให้เกิดความอึดอดัทุกฝ่าย โดยหลกัการ
ส่ือสาธารณะต้องท างานด้วยความระมดัระวงัมากกว่านี ้(ผศ.ดร.จมุพล พูลภัทรชีวิน , สมัภาษณ์, 
พฤษภาคม 2561) ตรงกับความเห็นของ สมยศ ดีมี ผู้ชมท่ีติดตามรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์
ไทยพีบีเอส ท่ีกล่าวว่า จากการรับชมการน าเสนอในช่วงเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
ภาพรวมถือว่าน าเสนอได้อย่างเป็นกลาง มีการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนทราบ ได้รู้ว่าต้อง
ปฏิบัติตัวอย่างไร แต่ก็มีข้อต าหนิตรงท่ีแขกรับเชิญเป็นอาจารย์โคทม คนดูรู้สึกอยู่แล้วว่า
นกัวิชาการคนนีมี้แนวคิดไปทางไหน การเชิญมาสมัภาษณ์ให้พดูมมุมอง เดาได้อยู่แล้วว่ามมุมอง
ไม่ได้เป็นกลาง ส่งผลโดยตรงตอ่การน าเสนอ และความรู้สึกของคนดู ส่วนกระแสจากผู้ชมท่ีมีทัง้
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยส่วนตวัคิดว่าเป็นเร่ืองปกติ เพราะยุคท่ีผ่านมาคนเราแตกแยกทาง
ความคิด (สมยศ ดีมี, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2561) ขณะท่ี พัทธนันท์ เสนปาน ผู้ ชมท่ีติดตาม
รายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส กล่าววา่ แม้อยากต าหนิความไม่เหมาะสมของการเชิญ
นกัวิชาการมา เพราะอาจยิ่งเพิ่มความขดัแย้ง แตก็่เข้าใจว่า ค าสัง่ ข้อบงัคบั และมาตรา 44 เองมีผล
โดยตรงตอ่การท าหน้าท่ีของส่ือ ท าให้ส่ือท างานได้ไม่เต็มร้อยเพราะตวักฎหมายค า้อยู่ ส่วนการใช้
ช่องทางส่ือโซเชียลถือว่าดี เพราะปัจจุบนักลายเป็นช่องทางหลกัท่ีตนเองใช้ติดตามข่าวสารแทน
โทรทศัน์ไปแล้ว (พทัธนนัท์ เสนปาน, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2561) 
 นอกจากนีย้งั มีการพดูถึงกระแสทัง้ในแง่ลบและแง่บวกจากการน าเสนอข่าวของไทยพีบีเอส
ในช่วงเวลาดงักล่าว คือ กระแสภายใน อันได้แก่ พนักงานในไทยพีบีเอส และกระแสภายนอก 
ได้แก่ ผู้ชม และค าสัง่ของ คสช. โดยส่วนใหญ่ระบวุ่า กระแสจากคนนอกมีทัง้คนท่ีเห็นด้วยตอ่การ
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ท าหน้าท่ีเสนอข่าวสารให้ประชาชนทราบในช่วงท่ีส่ือถูกปิดหูปิดตา และคนบางกลุ่มท่ีไม่ได้มอง
เจตนา เข้าใจว่าการสมัภาษณ์สดนกัวิชาการ แสดงว่าไทยพีบีเอสตัง้ใจฝืนค าสัง่ และเข้าข้างฝ่าย
หนึง่ฝ่ายใด สพุจ จริงจิตร อดีตรองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายขา่ว ให้ความเห็นใน
กรณีนีว้า่ แม้การท าหน้าท่ีของไทยพีบีเอสถือเป็นภารกิจในฐานะส่ือสาธารณะ แตก็่เกิดกระแสทัง้ท่ี
เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย กรณีคนภายนอกไมเ่ข้าใจภารกิจของไทยพีบีเอส โจมตีวา่ไทยพีบีเอสเรียก
เรทติง้ ซึ่งเป็นความเส่ียงอย่างหนึ่ง (สพุจ จริงจิตร, สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) ตา่งกบัความเห็น
ของ วนัชัย ตนัติวิทยาพิทักษ์ อดีตรองผู้ อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายรายการและ
พัฒนาส่ือสาธารณะ ท่ีว่า ถ้าพูดถึงกระแสตอบรับ ไทยพีบีเอสได้รับค าชมมากในวันนัน้ เพราะ
เหลือช่องเดียวท่ียืนหยดัในการรายงานข่าวจนนาทีสดุท้าย และเป็นขา่วออกอากาศไปทัว่โลก เห็น
ได้จากจ านวนคนดูจากห้าพันเป็นสองสามแสนเร็วมาก ท าให้ต่างชาติ รู้ข่าวสารท่ามกลาง
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วตอนนัน้ ภาพของไทยพีบีเอสจึงมีกระแสกลบัคืนมาเยอะ หนึ่งใน
นัน้คือการพูดถึงหน้าท่ีส่ือสาธารณะอย่างแท้จริง (วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ์, สมัภาษณ์, มกราคม 
2558)  
 ด้าน ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้ อ านวยการส านักข่าว ระบุว่า การท าหน้าท่ีของส่ือใน
เหตุการณ์นีท้ าให้เกิดกระแสทัง้จากภายในและภายนอก ตนเองเลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับ
กระแสภายในมากกว่า เพราะถ้าภายในมองเห็นภาพไม่ตรงกัน คิดเห็นไม่ตรงกนั ก็นบัเป็นปัญหา
ซึ่งจะกระทบต่อภาพลกัษณ์องค์กรทัง้หมด ขณะเดียวกันถ้าไทยพีบีเอสมุ่งแต่จะสวนทางกับผู้ มี
อ านาจอยา่งเดียว ไมส่นใจอะไรทัง้สิน้ ก็จะมีผลกระทบตอ่การด ารงอยูข่องไทยพีบีเอสเอง และเสีย
บทบาทของส่ือ ฉะนัน้จึงต้องให้บาลานซ์กนั (ก่อเขต จนัทเลิศลกัษณ์, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557) 
ไม่ต่างจากความเห็นของ สุพจ จริงจิตร อดีตรองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายข่าว 
ท่ีว่า กระแสจากภายในองค์กรถือเป็นปัญหาใหญ่ เป็นความเส่ียงสงูสดุ เพราะเป็นปฏิกิริยาความ
ไม่เข้าใจกันของคนในองค์กร โดยเฉพาะการตดัสินใจออกอากาศทางยทููป เป็นเหตกุารณ์ท่ีท าให้
เกิดความแตกแยกทางความคิด ตัง้แตผู่้บริหารจนถึงพนกังานระดบัลา่ง แม้การปฏิบตัิภารกิจตาม
หน้าท่ีในครัง้นัน้เป็นการน าพาองค์กรไปสู่ความสุ่มเส่ียง แตห่ากส่ือไม่ได้ท าหน้าท่ีเพ่ือภาคประชาชนก็
เป็นความสุ่มเส่ียง (สุพจ จริงจิตร, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2557) ด้าน ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 
อดีตคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มองว่า 
กระแสภายในแม้จะมีมากแตไ่ม่อยากให้มองเป็นประเด็น เพราะไม่เก่ียวข้องกบัการเป็นส่ือสาธารณะ 
กระแสท่ีเกิดขึน้เกิดจากความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ ห่วงสถานภาพของตนเอง หลายฝ่าย 
หลายความคดิ คนท าส่ือต้องเข้าใจสถานการณ์ แม้จะมีเสียงมีกระแส ถ้าผู้บริหารหนกัแนน่ การท า
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หน้าท่ีของส่ือสาธารณะตาม พรบ. ก็จะด าเนินการได้ สามารถยกมาอธิบาย ชีแ้จงกบัข้อร้องเรียน
ท้วงตงิได้ อนันีคื้อความเป็นส่ือสาธารณะ (จมุพล พลูภทัรชีวิน, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 2561)  
 ขณะท่ีผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีในเหตกุารณ์อย่าง กนกพร ประสิทธ์ิผล ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนา
ส่ือใหม ่ให้ข้อมลูวา่ กระแสจากคนในเป็นไปในแง่ลบมากกว่า เพราะไมไ่ด้มองเพียงแคก่ารน าเสนอ 
แตม่องไปถึงความอยู่รอดขององค์กร เข้าใจว่าคนข่าวเพียงอยากจะท าหน้าท่ี ไมไ่ด้สนใจกฎ มีข่าว
ว่า กสทช. โทรมาขู่ยึดใบอนุญาต จึงเกิดความกังวล เป็นการท างานภายใต้ความขัดแย้ง ไม่ได้
ตดัสินใจไปในทางเดียวกัน ส่วนกระแสคนนอก ในภาคประชาชนมีค าช่ืนชมเยอะว่าตอบโจทย์
ความอยากของผู้ ชม และช่วยเสริมหน้าท่ีส่ือสาธารณะได้ดี คนท่ีน่ีก็ให้ความส าคญักับเสียงคน
นอกมากจนกลบเสียงคนใน ท้ายท่ีสุดแม้จะผ่านมาแล้ว แต่ก็ยังมีการมาถกกันถึงการท าหน้าท่ี
ในช่วงวนัเวลาดงักล่าว (กนกพร ประสิทธ์ิผล, สมัภาษณ์, มีนาคม 2558) นอกจากความเป็นห่วง
สวสัดิภาพ กระแสจากคนในส่วนหนึ่งท่ีเกิดขึน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในบทบาทของ
สื่อสาธารณะ ดงัท่ี ธาม เชือ้สถาปนศิริ อดีตนกัวิชาการ สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ ระบวุ่า การ
ออกอากาศทางยูทูปในวันดงักล่าวไม่ได้พิสูจน์การท างานของส่ือ แต่กลับพิสูจน์จุดยืนทางการ
เมือง การน าเสนอแนวคิดของผู้ ท่ีตอ่ต้านรัฐประหารคือข้อผิดพลาด ถือเป็นจดุด้อยของไทยพีบีเอส
ท่ีท าเหมือนว่าเป็นกลาง แสดงว่าไทยพีบีเอสขาดความเป็นมืออาชีพ ไม่คลีน ไม่สกรีนพอ ไม่ชีแ้จง
ผู้ชม ทัง้ท่ีแสดงจุดยืนว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อการเมือง แต่กลับให้พืน้ท่ีกับความคิดเห็นทางการ
เมืองมากกว่าการพดูในมมุประชาชน คนฝ่ายข่าวอาจมองว่าการท าหน้าท่ีเป็นเร่ืองของความกล้า
หาญ เป็นมืออาชีพ แตก็่มีคนท่ีรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทายรัฐประหาร เป็นการฉีกรัฐธรรมนญู ซึ่งท าให้
ไทยพีบีเอสสามารถถูกยึดใบอนุญาตของ กสทช.ได้ เป็นความสุ่มเส่ียงท่ีกระทบถึงคนในองค์กร
ก่อให้เกิดความไมเ่ข้าใจและความขดัแย้งตามมา (ธาม เชือ้สถาปนศริิ, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557)  
 แม้ไทยพีบีเอสท าหน้าท่ีน าเสนอขา่วในมมุของการเป็นส่ือเพ่ือประชาชน รับฟังประชาชน
ส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขนักบัส่ือกระแสหลกัอ่ืนๆ เพ่ือยืนหยดัในหน้าท่ีส่ือสาธารณะ 
นอกจากการด าเนินงานโดยมี พรบ. สสท. กรอบจริยธรรม และสไตล์บุ๊คเป็นตวัก าหนด ส่วนหนึ่ง
ยงัมีการรับฟังความเห็นของผู้ชม ผ่านสภาผู้ชมผู้ ฟังรายการ น ามาพิจารณาและปรับการท างาน 
สอดคล้องกับข้อมูลของ สุมนา สุวรรณอ าภา อดีตผู้ อ านวยการส านักรับฟังและมีส่วนร่วม 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ท่ีว่า หลงัการตดัสินใจออกอากาศของไทยพีบีเอสทางช่องทางยูทปูใน
วนัรัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 มีกระแสภายในและภายนอกเกิดขึน้ กระทบตอ่ทุกฝ่าย 
ทางส านกัรับฟังและมีส่วนร่วมได้ท าการเก็บข้อมูลไว้ทัง้หมด ทัง้จากโทรศพัท์ อีเมล์ และช่องทาง
ออนไลน์ เกิดความเห็นต่างกันหลายฝ่าย ทัง้จากสมาชิกสภาผู้ชมผู้ ฟังรายการ และผู้ชมทัว่ไป 
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บางคนถึงกับแสดงอารมณ์ไม่พอใจ แต่เพราะการตอบโต้ชีแ้จงเหตุการณ์ทันทีในช่วงนัน้ถือเป็น
ความเส่ียง ทางส านักเองจึงต้องท าการปรึกษาผู้บริหาร และกองบรรณาธิการเพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ก่อนจะส่ือสารชีแ้จงไปยังสภาผู้ ชมผู้ ฟังท่ีเป็นกลุ่มปิด และผู้ ชมทางบ้าน  (สุมนา สุวรรณอ าภา, 
สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557) อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.จมุพล พลูภทัรชีวิน อดีตคณะกรรมการนโยบาย 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พูดถึงในประเด็นนีว้่า แม้ไทยพีบีเอส
จะแคร์เสียงของประชาชน แต่เพราะยึด พรบ. เป็นกรอบ ค าวิพากษ์วิจารณ์จึงเป็นเพียงแค่ส่วน
หนึ่ง ไม่ใช่ประเด็นหลกัของการเป็นส่ือสาธารณะ แม้บางครัง้บางเร่ืองการท าหน้าท่ีของไทยพีบีเอ
สกลายเป็นประเด็นทางสังคม ทางการเมือง แต่ไทยพีบีเอสก็ยังยืนหยัด กล้าแสดงออก เม่ือ
น าเสนอออกไปได้ยินเสียงกลบัมาอย่างเร็วและแรงจากนกัการเมือง จากฝ่ายผู้ มีอ านาจทนัที น่ีคือ
ความกล้าหาญทางจริยธรรมของไทยพีบีเอส (ผศ.ดร.จมุพล พูลภทัรชีวิน, สมัภาษณ์, พฤษภาคม 
2561) 
 3. แนวทางในการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าว ท่ีมีความเหมาะสมกับการท าหน้าท่ี
ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ภายใต้กรอบของกฎอยัการศกึ และการรัฐประหาร 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทัง้การตดัสินใจ ข้อผิดพลาด รวมถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอก ล้วนมีผลต่อการก าหนดแนวทางในการน าเสนอข่าวของไทยพีบีเอส โดย ผศ.ดร.จุมพล 
พูลภัทรชีวิน อดีตคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย กล่าวถึงความเข้าใจของคนในองค์กรเป็นส าคญั ระบุว่าจากการท าหน้าท่ีท่ีผ่านมา 
สิ่งท่ีคาดหวังคือคนในไทยพีบีเอสเองควรจะมุ่งมั่นตัง้ใจ เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการเป็น
สื่อสาธารณะ เพราะที่ผ ่านมายงัท าได้ไม ่ดี จนถึงไม ่ได้ท า บางรายการสามารถพฒันาให้
กลายเป็นอตัลกัษณ์ เป็นรายการหลกัท่ีคนทัว่ไปพดูถึงจดจ าได้ แตไ่ทยพีบีเอสยงัสร้างจดุเดน่ตรงนี ้
ได้ไมช่ดัเจน ขาดการใช้เทคนิค ใช้ศลิปะในการท ารายการ (ผศ.ดร.จมุพล พลูภทัรชีวิน, สมัภาษณ์, 
พฤษภาคม 2561) ตรงกบัความเห็นของ ก่อเขต จนัทเลิศลกัษณ์ ผู้อ านวยการส านกัข่าว ท่ีว่า การ
ท าให้บคุลากรภายในทกุส่วนมีความเข้าใจตรงกนัถึงบทบาทหน้าท่ีและความเป็นไทยพีบีเอส ไมว่่า
จะอยู่ในสถานการณ์ไหนควรท่ีจะมีเป้าหมายร่วมกนั เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาอย่างท่ีผ่านมา (ก่อเขต 
จันทเลิศลักษณ์, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2557) สอดคล้องกับท่ี สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา อดีต
ผู้ ส่ือข่าวภาคสนาม กล่าวว่า สิ่งท่ีไทยพีบีเอสท าถือเป็นมาตรฐาน อยู่ในกรอบจริยธรรมของส่ืออยูแ่ล้ว 
แตบ่างคนมองว่าการน าเสนอของไทยพีบีเอสดยูาก ส่วนตวัคิดว่ายงัมีคนท่ีไม่เข้าใจสไตล์บุ๊ค หรือ
การท าหน้าท่ีในช่วงท่ีมีการชมุนมุ เพราะเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหว จะรายงานเข้าข้างฝ่ายใดไม่ได้ ต้องมี
ภาษา มีวาทกรรมทางการเมือง นกัขา่วต้องรู้ทนั และไมต่กเป็นเหย่ือ ไม่หลงกล ฉะนัน้สิ่งส าคญัคือ
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ผู้ ส่ือข่าวต้องระมดัระวงั รอบคอบ เพราะทัง้หมดมีผลต่อการท าหน้าท่ีและมาตรฐานของไทยพีบี
เอส (สถาพร พงษ์พิพฒัน์วฒันา, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557)  
 ประเด็นดังกล่าวยังถูกเช่ือมโยงไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อคนในองค์กรถึง
สถานการณ์ และการวางแผน ท่ียงัขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี กิตต ินุ้ยเฟ่ืองฟ ูเจ้าหน้าท่ี
ออกอากาศ ส านกัโทรทศัน์และวิทย ุกล่าวว่า ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในทุกครัง้ทกุเหตกุารณ์ล้วนมี
ประโยชน์ สามารถน ามาปรับใช้ได้ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ครัง้นี ้ตนเองได้เรียนรู้ว่าการรอแตค่ าสัง่รอ
ระบบท าให้ลา่ช้า อ านาจการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัหรือฉกุเฉินควรจะมาจากคนๆ เดียว ไม่ควรมี
หลายค าสั่ง การปิดบงักันเองในองค์กรไม่ควรท า (กิตติ นุ้ ยเฟ่ืองฟู , สัมภาษณ์, ธันวาคม 2557) 
สอดคล้องกับความเห็นของ กนกพร ประสิทธ์ิผล ผู้อ านวยการศนูย์พฒันาส่ือใหม่ ท่ีว่า ในฐานะ
คนท างานคาดหวงัว่า ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตขดัแย้งไม่ปกติ ผู้ ใหญ่ผู้ก าหนดนโยบายต้องเคลียร์
และชดั มีคนตดัสินเป็นท่ีพึ่งได้ ตอบค าถามได้ ไม่ขดัแย้งกนัเอง สร้างความเข้าใจให้พนกังานทุกคน
ไปในทิศทางเดียวกนั อธิบายเหตผุลการตดัสินใจ ให้เข้าใจว่าต้องท าแคไ่หน เพราะอะไร อย่ามอง
แคว่่าเป็นหน้าท่ีท่ีคนข่าวต้องท า เพราะไทยพีบีเอสคือคนหลายคน หลายต าแหน่ง ทีมเวิร์คจึงเป็น
สิ่งส าคญัมาก (กนกพร ประสิทธ์ิผล, สมัภาษณ์, มีนาคม 2558) ขณะเดียวกนัยงัมีการกล่าวถึงการ
ท าให้ประชาชนเข้าใจความเป็นส่ือสาธารณะมากขึน้ ด้วยการน าเสนอตามแนวทางของส่ือ
สาธารณะ ยืนหยดัในการท าหน้าท่ี ซึ่งไทยพีบีเอสน ามาปรับใช้ ผ่านการถอดบทเรียนและพูดคุย
สรุปเนือ้หาทุกครัง้ แต่เน่ืองจากรูปแบบในภาพรวมยังขาดความน่าสนใจ จึงส่งผลโดยตรง
ต่อกระแสผู้ ชมภายนอก ท าให้ไม่เห็นความจ าเป็นของการรับข่าวสาร และการท าหน้าท่ีของส่ือ
สาธารณะ 
 และเน่ืองจากท่ีผ่านมาพนกังานในองค์กรสว่นใหญ่ยงัขาดความเข้าใจในเร่ืองของเรทติง้
และความเช่ือมัน่ของผู้ชม โดยมองวา่เรทติง้คือการน าเสนอเพ่ือเอาใจผู้ชม มากกวา่การสร้างความ
เช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือ ขาดการพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ ไม่เพียงไม่ต่างจากส่ืออ่ืน หากยัง
น าเสนอได้น่าสนใจน้อยกว่า ดังท่ีผู้ บริหารหลายคนเห็นตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น วันชัย ตันติวิทยา
พิทักษ์ อดีตรองผู้ อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายรายการและพัฒนาสื่อสาธารณะ 
ที่กล่าวว่า ไทยพีบีเอสมีข้อดีท่ีสามารถยกข่าว ยกรายการได้ทุกเม่ือ อันนีถื้อเป็นโอกาส เป็นข้อ
ได้เปรียบของไทยพีบีเอส ซึ่งท าออกมาได้ดีในช่วงวิกฤต แต่หากมองย้อนไปในช่วงปกติท่ีไม่มี
สถานการณ์ฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสยงัไม่แตกต่างจากช่องอ่ืน (วนัชยั ตนัติวิทยาพิทักษ์ , สมัภาษณ์, 
มกราคม 2558) ด้าน ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ านวยการส านกัข่าว ระบุว่า สิ่งส าคญัเป็นเร่ือง
ของความนา่สนใจ ต้องคิดวา่ท าอยา่งไรให้นา่ดขูึน้ เพราะตอ่ให้ท าดีแคไ่หนถ้าสงัคมหรือคนดยูงัติด
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กับการดูข่าวรูปแบบตลาดท่ีตัวเองชอบ ข่าวแบบนีก็้จะได้รับความสนใจน้อยอยู่ดี แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ไทยพีบีเอสจะเปล่ียน ยงัคงยึดเร่ืองปัญหาสงัคม ความเหล่ือมล า้ ความขดัแย้ง หรือ
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ แม้เร่ืองความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะ ปฏิเสธไม่ได้ท่ีต้องท าเร่ืองเหล่านีใ้ห้น่าสนใจท่ีสดุ (ก่อเขต จนัทเลิศลกัษณ์ , สมัภาษณ์, 
ธันวาคม 2557) ขณะท่ี เชิดชาย มากบ ารุง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัข่าว ด้านการผลิต ระบุว่า 
ในสถานการณ์เช่นนีไ้ม่มีอะไรท าได้เต็มร้อย เพียงแต่ท าเต็มท่ีเท่าท่ีจะท าได้ การท่ีไทยพีบีเอสมี
กรอบจริยธรรมท าให้ต้องท าตามกรอบ ไมอ่าจน าเสนอขา่วท่ีมนัหวือหวา หรือท่ีประชาชนสว่นใหญ่
ชอบได้ รูปแบบการน าเสนอจึงดจืูด ไม่ดงึดดูใจ แม้มีการคยุกนั แตก็่ยงัไม่เห็นพฒันาการท่ีชดัเจน 
ท่ีผา่นมาจึงพยายามทดแทนด้วยการเพิ่มความลุม่ลกึรอบด้าน ตา่งจากในชว่งท่ีต้องท างานภายใต้
ภาวะวิกฤต หรือความกดดนั แม้มีกรอบจริยธรรม มีค าสัง่เป็นข้อจ ากัด แต่ไทยพีบีเอสก็สามารถ
เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ หากในสถานการณ์ปกติไทยพีบีเอสสามารถสร้างช่ือได้ เรียก
คนดไูด้ด้วยรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ อตัลกัษณ์ก็จะโดดเดน่ (เชิดชาย มากบ ารุง, สมัภาษณ์, 
ธนัวาคม 2557)  
 ด้าน ณัฐพงศ์ มั่งคั่ง อดีตโปรดิวเซอร์ข่าว ได้พูดถึงการท าหน้าท่ีของไทยพีบีเอสว่า 
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ตนเองคาดหวังให้ไทยพีบีเอสท างานได้รวดเร็วกว่านี ้ทัง้เร่ืองของการ
น าเสนอและการใช้เคร่ืองมือ ส่วนในเร่ืองของอัตลักษณ์ไทยพีบีเอส ส่วนตวัคิดว่ายังต้องแก้ไข 
เพราะมีช่องว่างระหว่างคนดแูละคนท า เช่น เนือ้หาท่ีไม่เข้าถึงคนดโูดยส่วนรวม จบัต้องได้ยาก 
จึงควรมีวิธีท่ีท าให้มนัง่าย เข้าใจง่ายขึน้ ปรับโปรดกัชัน่ให้ง่าย เพราะถึงแม้จะไม่แคร์เรทติง้ แต่ก็
ต้องมีคนด ู(ณัฐพงศ์ มัง่คัง่, สมัภาษณ์, ธันวาคม 2557) สอดคล้องกับความเห็นของ กิตติ นุ้ยเฟ่ืองฟู 
เจ้าหน้าท่ีออกอากาศ ส านกัโทรทศัน์และวิทย ุท่ีมองว่า ท่ีผ่านมาไทยพีบีเอสมุง่เน้นแตเ่ชิงวิชาการ 
คล้ายการยัดเยียดให้คนดู มุ่งเน้นแต่การท าหน้าท่ีตามกรอบ พรบ. โดยลืมนึกไปว่าคนไทยส่วน
หนึ่งยังไม่พร้อมกับเนือ้หาวิชาการเชิงนโยบายสาธารณะ จึงควรท าให้ผู้ ชมเข้าใจเนือ้หา เข้าใจ
นโยบายเสียก่อน เพราะผู้ชมเองท่ีเป็นเคร่ืองชีว้ดั ท่ีส าคญัไทยพีบีเอสควรประเมินตวัเอง ประเมิน
การท าหน้าท่ีว่า หลายปีท่ีผ่านมามาถูกทางหรือไม่ เหมาะสมกับวุฒิภาวะของประชาชนคนไทย
หรือเป็นการยดัเยียดข้อมลูให้ (กิตต ินุ้ยเฟ่ืองฟู, สมัภาษณ์, ธนัวาคม 2557) 
 แม้แต ่พลเอก ดรัณ ยทุธวงษ์สขุ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ก็
ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวทางการน าเสนอข่าวของไทยพีบีเอสว่า สิ่งท่ีเห็นได้ชดัมาตลอดในการ
น าเสนอของไทยพีบีเอส คือ การเชิญนกัวิชาการมาให้ความเห็น พูดเฉพาะในมุมมองของตนเอง 
สว่นตวัคดิวา่ส่ือก าลงัยดัเยียดข้อมลูให้ผู้ชม แม้ผู้ใหญ่นกัวิชาการด้วยกนัอาจจะชอบ แตใ่นมุมมอง
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ของคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่ชอบเพราะเป็นรูปแบบท่ีน่าเบื่อ หากมองจากภาพรวมสิ่งท่ีประชาชน
สนใจในตอนนีก้ลับกลายเป็นการรายงานแบบเรียล เช่นรายงานสด ภาพบรรยากาศสดท่ีท าให้
ผู้ชมเห็นและรู้ได้เอง ไม่ใช่เพียงข้อมลูด้านเดียวจากส่ือ ผู้ชมสามารถรับรู้ข้อมลูได้หลากหลายจาก
ส่ือโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกนัมมุมองของนกัวิชาการสามารถมีได้ แตก็่ควรเป็นมมุมองจากทัง้สอง
ฝ่ังสองฝ่าย ดงันัน้ถ้าส่ือรู้จกัน าข้อดีของแต่ละเคร่ืองมือมาใช้ก็จะสามารถน าเสนอได้หลากหลาย 
โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวสารหรือการกระตุ้นให้คนในสงัคมสนใจ เห็นความส าคญัของอ านาจ
อธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ ท่ีไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเฉพาะช่วงท่ีการเมืองระส ่าระส่าย แต่ควรเป็น
การท าสม ่าเสมอ เพ่ือตอกย า้ โดยส่ือต้องวางแผนเตรียมการ น าประสบการณ์ในเหตกุารณ์แต่ละ
ครัง้มาประยุกต์ใช้ หาช่องทางการส่ือสารอ่ืนไว้รองรับ (พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข, สัมภาษณ์, 
พฤษภาคม 2561) 

ตารางสรุปผลการวิจัย  

ตารางที่  4.1 อตัลักษณ์การน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎ
อยัการศกึ และการรัฐประหาร 

 

อัตลักษณ์การน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

- เป็นส่ือเดียวท่ียืนหยดัท าหน้าท่ีอย่างกล้าหาญ ทา่มกลางข้อจ ากดัท่ีสง่ผลตอ่เสรีภาพของส่ือ 

- รายงานขา่วสารสูป่ระชาชนแม้ในยามคบัขนัและมีวิกฤต 
- ใช้ชอ่งทางออกอากาศสดผ่านทางออนไลน์ 

- เข้มงวดเร่ืองจริยธรรมในการน าเสนอ เน้นความถกูต้องแมน่ย า และระมดัระวงั 
- ไมน่ าเสนอประเดน็ดรามา่ตามกระแส หรือสร้างความแตกแยกให้สงัคม แตมุ่ง่เพิ่มเตมิ
ข้อเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมา และเป็นกลาง  
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ตารางที่  4.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออัตลกัษณ์การน าเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ภายใต้
ข้อจ ากดัของกฎอยัการศกึ และการรัฐประหาร 

ปัจจัยท่ีส่งผลอัตลักษณ์การน าเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

- พระราชบญัญตัิองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2551 

- ประสบการณ์จากการท าหน้าท่ีส่ือในชว่ง
ความขดัแย้งทางการเมือง 

- การวางแผน ประชมุ และตดัสินใจร่วมกนั  
- รูปแบบและเคร่ืองมือส่ือออนไลน์ 
- เนือ้หาและความสมดลุ 

- ผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิาน 
- สภาผู้ชมผู้ ฟังรายการ 
- พนกังานภายในองค์กร 

- กฎอยัการศกึ 

- ค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
- สถานการณ์ทางการเมือง และความขดัแย้ง 
- ผู้ชม 

ตารางที่  4.3 แนวทางในการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าว ท่ีเหมาะสมกับการท าหน้าท่ีของ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ภายใต้กรอบของกฎอยัการศกึ และการรัฐประหาร  

แนวทางก าหนดรูปแบบการน าเสนอข่าว ท่ีเหมาะสมกับท าหน้าท่ีของไทยพีบีเอส 

- สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและคนในองค์กร ถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือสาธารณะ 

- น าประสบการณ์มาปรับประยกุต์ใช้ 
- ประชมุวางแผนร่วมกนัทกุฝ่าย เพ่ือก าหนดแนวทาง และแตง่ตัง้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจ 

- ชีแ้จงตอ่พนกังานในองค์กรและผู้ชม ถึงบทบาทและท่ีมาของการท าหน้าท่ีส่ือในภาวะวิกฤต 
- ผู้ปฏิบตังิานท าความเข้าใจกบัเนือ้หาใน Thai PBS’s Style Book 

- พฒันารูปแบบและเนือ้หาให้นา่สนใจ ขณะเดียวกนัก็เป็นไปตามกรอบของ พรบ.สสท. 
- น าเสนออยา่งระมดัระวงัและรอบคอบมากขึน้ ไมต่กเป็นเคร่ืองมือความขดัแย้ง หรือชีน้ าสงัคม 
- ไมย่ดัเยียดข้อมลูให้ผู้ชม  
- อาศยัเคร่ืองมือ และชอ่งทางการน าเสนอท่ีหลากหลาย 
- กระตุ้นให้คนในสงัคมเห็นความส าคญัของอ านาจอธิปไตย และสิทธิเสรีภาพอย่างตอ่เน่ือง 
 


